

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ท๑๐๑



กค. 7.9
วันที่ 29 ธ.ค. 67
เวลา 15.30 น.

สค. (eMail)

ส่ง : กค.

รับที่ : ธ11474/67

29 ต.ค. 2567 เวลา 15.15 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน สำหรับเป็นที่ตั้ง
ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอความเห็น เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน สำหรับเป็นที่ตั้งท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอทราบว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสงค์จะยืนยันเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามเดิม หรือจะมีความเห็นเพิ่มเติม หรือไม่ ประการใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน สำหรับเป็นที่ตั้งท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

๒. กรมท่าอากาศยานได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแผนการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย การเพิ่มความยาวทางวิ่ง (จากเดิม ๒,๑๐๐ เมตร เพิ่มเป็น ๒,๙๕๐ เมตร) การปรับปรุงและก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ทั้งในส่วนของอาคารที่พักผู้โดยสารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจนมีแผนพัฒนาเที่ยวบินของท่าอากาศยานชุมพร โดยไม่ได้มีการขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก และอากาศ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้กรมท่าอากาศยานปรับปรุง แก้ไข และเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร ของกรมท่าอากาศยาน ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด รวมถึงประเด็นที่ให้โครงการตรวจสอบความถูกต้องของขนาดพื้นที่ที่มีการขอใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง

๓. ขนาดพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กรมท่าอากาศยานประสงค์ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งในหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค(ปคร) ๐๒๐๑/๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระบุว่าเมื่อวันที่ ๑๑๘.๕๙ ไร่ นั้น ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร ของกรมท่าอากาศยาน ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งระบุว่าเมื่อวันที่ ๑๗๓-๒-๔๓ ไร่ (คิดเป็นประมาณ ๑๗๓.๖๑ ไร่)

๔. หากได้รับ ...

๔. หากได้รับการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์ ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณี การดำเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด

๔.๒ แนบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

๕. การดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่ป่า ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo.mnre@hotmail.com